

## BÁO CÁO

### Tình hình hoạt động năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Chương trình công tác năm 2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, dự kiến nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như sau:

#### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

##### 1. Hoạt động giám sát

Thực hiện Luật giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015, Ban Dân tộc HĐND tỉnh xây dựng Kế hoạch giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2023 đó là:

Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát 02 chuyên đề: (1) Việc thực hiện quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn miền núi giai đoạn 2018 - 2022; (2) Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2021 đến năm 2023 trên địa bàn các huyện miền núi.

Ban đã xây dựng Kế hoạch, Đề cương giám sát gửi đến các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng giám sát; đã thành lập đoàn giám sát và tổ chức giám sát trực tiếp tại các huyện Như Xuân, Như Thanh, Bá Thước, Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Lang Chánh, các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh, kết quả như sau:

Ban đã chủ động xây dựng kế hoạch hàng tháng để tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đoàn giám sát đã tổ chức 13 cuộc giám sát, khảo sát để nắm bắt tình hình, kết quả việc triển khai việc thực hiện quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn trên địa bàn các huyện miền núi; giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 11 huyện miền núi. Trên cơ sở nghiên cứu các báo cáo của đơn vị giám sát và kết quả giám sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, Ban có nhận xét, đánh giá, khách quan, toàn diện về nội dung, kết quả giám sát. Qua mỗi cuộc giám sát, Trưởng đoàn kết luận, đánh giá tóm tắt kết quả buổi làm việc tại đơn vị, nêu lên những mặt làm được và chưa được, những khó khăn, hạn chế bất cập cần quan tâm tại địa phương, đơn vị. Qua đó đề nghị các cấp, các ngành có liên quan, quan tâm

chỉ đạo khắc phục giải quyết, đồng thời Ban đã thực hiện việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Ban.

Kết thúc đợt giám sát, Ban đã có báo cáo kết quả giám sát 02 chuyên đề báo cáo Thường trực HĐND và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 14 và 17 của HĐND tỉnh năm 2023.

## **2. Hoạt động khảo sát**

Bên cạnh việc giám sát chuyên đề, Ban đã chủ động cùng với các nội dung giám sát thường xuyên đã đi kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Ban. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh tại các kỳ họp (lĩnh vực miền núi - dân tộc).

Khảo sát việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, phục vụ cho công tác thẩm tra dự thảo các nghị quyết, tờ trình, trước khi trình HĐND tỉnh theo quy định.

## **3. Về hoạt động thẩm tra**

### **a. Các báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp HĐND tỉnh**

Thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 (lĩnh vực miền núi, dân tộc).

Thẩm tra các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp thứ 11, 14 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 -2026 và ban hành 02 báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 14, 17 HĐND tỉnh.

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, tại kỳ họp thứ 12, 14, 16, 17 HĐND tỉnh, Ban đã thẩm tra 12 dự thảo Nghị quyết kèm theo tờ trình của UBND tỉnh.

Kết quả thẩm tra của Ban là cơ sở giúp cho đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định các vấn đề có liên quan tại kỳ họp, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

### **b. Thẩm tra nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh**

Theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban đã thẩm tra tờ trình của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh: Về việc áp dụng trình tự thủ tục rút gọn trong việc xây dựng và ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều, nội dung của phụ lục ban hành kèm theo quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 258/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh.

## **4. Các hoạt động khác**

Các đồng chí Trưởng Ban, Phó Trưởng ban và thành viên của Ban Dân tộc đã được Thường trực HĐND tỉnh phân công tham gia đầy đủ các Đoàn giám



sát của HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2022.

Tham gia các Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn, các Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh sau giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay.

Theo đó các thành viên đã thực hiện đảm bảo chức năng, nhiệm vụ được phân công, góp ý và phát biểu ý kiến tại các cuộc giám sát có chất lượng.

Tham gia Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 624-QĐ/TU ngày 23/7/2021 của Tỉnh ủy về ban hành Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2025”.

Lãnh đạo Ban tham gia đầy đủ các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh, phiên họp của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất các nội dung giám sát, chất vấn tại kỳ họp thứ 14, 17 HĐND tỉnh.

Các Ủy viên Ban tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp theo quy định, tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh và theo tổ đại biểu HĐND tỉnh.

## **5. Đánh giá chung**

Năm 2023, Ban Dân tộc đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình công tác của HĐND tỉnh và triển khai hoạt động của Ban. Hoạt động giám sát tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường khảo sát thực tế, bám sát vào từng vấn đề cụ thể có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Ban; thông qua hoạt động giám sát đã chỉ ra được những mặt còn tồn tại, hạn chế, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền kịp thời có những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Hoạt động thẩm tra của Ban luôn đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật, thể hiện rõ trách nhiệm của Ban, làm cơ sở cho đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, xem xét, biểu quyết thông qua các nghị quyết và làm cơ sở cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực của Ban.

## **II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024**

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác, tiến hành các cuộc giám sát, khảo sát, thẩm tra có chất lượng, hiệu quả, cụ thể ở từng nội dung sau:

### **1. Hoạt động giám sát**

#### **a. Giám sát chuyên đề**

Giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 2021 đến năm 2023.

## ***b. Giám sát thường xuyên***

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn của Ban Dân tộc HĐND tỉnh và kết luận chất vấn của Chủ tịch HĐND tỉnh tại các kỳ họp trước.

### **2. Hoạt động khảo sát**

- Khảo sát tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của Ban, phục vụ công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp năm 2024 HĐND tỉnh khóa XVIII.

- Phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh khảo sát việc quản lý, sử dụng, bàn giao đất nông, lâm trường của các công ty, ban quản lý rừng phòng hộ, nông lâm trường cho các địa phương để giao cho nhân dân sản xuất, phục vụ cho phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh.

### **3. Hoạt động thẩm tra phục vụ các kỳ họp**

Ban chủ động khảo sát nắm tình hình, thu thập thông tin đa chiều, tích cực nghiên cứu văn bản, tài liệu để thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phục vụ các kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra bảo đảm ngắn gọn, tập trung phân tích về những vấn đề trọng tâm, thiết thực giúp HĐND tỉnh có thêm thông tin trong quá trình thảo luận, xem xét các báo cáo và thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp.

### **4. Các hoạt động khác**

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh giao. Thường xuyên phối hợp với các Ban HĐND tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo Ban tham gia các Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Tham gia đoàn giám sát với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH và các Ban HĐND tỉnh tổ chức liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Ban khi có yêu cầu. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực HĐND tỉnh giao./.

#### ***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c)
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VT, Ban DT.

**TM. BAN DÂN TỘC**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Văn Hùng**